



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc đại biểu cử tri thành phố Thái Bình.

Khai mạc lễ hội đền Tiên La

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội.

Phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Tại Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Quỳnh Phụ, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Tới dự có các

đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban

Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động tháng công nhân với chủ đề: "Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên". Theo đó, các cấp công đoàn trên

địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền pháp luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo đời sống công nhân lao động; thành lập các tổ chức

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN DUNG

Kiểm tra tình hình sản xuất thủy sản

Các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vừa đi kiểm tra tình hình sản xuất thủy sản tại Thái Thụy, Tiền Hải.

Thời điểm này, các hộ nuôi trồng thủy sản các xã ven biển của hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải đang tập trung xuống giống tôm vụ xuân hè. Theo báo cáo của Chi cục Thủy

sản, đến nay, khoảng 90% diện tích nuôi thả đã được xuống giống. Kiểm tra mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp tại xã Thái Thương (Thái Thụy) áp dụng công nghệ lọc nước tuần hoàn, nuôi tôm trong nhà bạt giúp tăng thời vụ (từ 2 vụ/năm lên 4 - 5 vụ/năm), sản lượng, hạn chế thấp nhất rủi ro; mô hình nuôi tôm thâm canh tại xã Nam Thịnh

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN NGUYỄN

THÀNH PHỐ Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình vừa tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 2 mẹ tại phường Kỳ Bá. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Mẹ Lý Thị Chuyên sinh năm 1929, trú tại tổ 6, phường Kỳ Bá có 2 con trai là Phạm Văn Thái và Phạm Văn Sơn đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Mẹ Vũ Thị Tuyết sinh năm 1925, trú tại tổ 32, phường Kỳ Bá có 2 con trai là Hoàng Văn Dân và Hoàng Văn Thìn đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân của thế hệ hôm nay trước những hy sinh lớn lao của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MINH NGUYỄN

HỘI NHÀ BÁO THÁI BÌNH Tổ chức giao lưu, nghiên cứu thực tiễn tại Tiền Hải

Nhằm giúp cho hội viên trau dồi thêm kiến thức thực tiễn, Hội Nhà báo Thái Bình đã tổ chức cho hội viên giao lưu, nghiên cứu thực tiễn tại huyện Tiền Hải. Cùng dự buổi giao lưu còn có một số nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Trong chương trình giao lưu, đoàn đã đến thăm xã Văn Trường - một trong những xã dẫn đầu huyện về phong trào xây dựng nông thôn mới. Thăm dây chuyền sản xuất gạch men của nhà máy Viglacera Thái Bình, thăm Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc thuộc Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam. Tại các nơi đến thăm, các hội viên nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh đã nghe lãnh đạo các đơn vị giới thiệu và thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị; thực tế ghi nhận khí thế thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng 190 năm ngày thành lập huyện Tiền Hải của cán bộ, nhân dân, công nhân viên.

Làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiền Hải, đoàn đã nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện; một số công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm đã đang triển khai. Theo đó, Tiền Hải kỷ niệm 190 năm thành lập là dịp để toàn Đảng,

(Xem tiếp trang 4)
HÀ DUNG

Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Tiền Hải vừa tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Tại buổi tư vấn, trên 500 lao động được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin một số điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung (về đối tượng tham gia, quy định quỹ BHYT trong trường hợp tai nạn, bệnh nghề nghiệp; mở thông tuyến khám chữa bệnh...), điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (đối tượng tham gia được mở rộng; bổ sung một số quy định về chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí...). Bên cạnh đó, người lao động được đối thoại trực tiếp với tổ tư vấn để được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về các chính sách BHXH, BHYT.

Thông qua buổi tư vấn, đối thoại giúp cho người lao động hiểu rõ hơn các chính sách về BHXH, BHYT, từ đó tích cực tham gia và vận động nhiều người cùng tham gia để được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT.

Hoạt động tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT là hoạt động thường niên do ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp với liên đoàn lao động các cấp tổ chức nhằm vận động chủ sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng tham gia để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

Hội nghị báo cáo viên tháng 4

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2018.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được truyền đạt các chuyên đề: công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam thời gian gần đây, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; tình hình Liên bang Nga và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, các báo cáo viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những chủ trương, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ trương, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các ngành, địa phương mà trọng tâm là bảo vệ lúa xuân, bảo

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

Chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 25/4 - 1/5

* Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến thời điểm này, sâu cuốn lá nhỏ có mật độ cao hơn so với vụ xuân năm 2017. Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 có thời gian nở kéo dài và mức độ gây hại nặng trên lá công năng và lá đòng trên toàn bộ diện tích lúa xuân, trong đó các huyện Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương, thành phố và Nam Đông Hưng có mật độ cao hơn các địa phương khác. Nguồn sâu đục thân hai chấm ở các địa phương: Vũ Thư, Quỳnh Phụ, thành phố cao hơn và phát sinh sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Sâu non bắt đầu nở từ ngày 24/4 và kéo dài tới cuối tháng 5.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương phát động đợt phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 25/4 - 1/5 (có thể phun sớm hơn hoặc muộn hơn 1 ngày tùy theo từng huyện) cho 100% diện tích lúa xuân. Đối với những vùng có sâu đục thân cao thì phun trừ sâu đục thân là chính kết hợp với phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ; những vùng có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao trên 200 con/m², vùng lúa bị bệnh đạo ôn gây hại nặng mới hồi phục, vùng lúa xanh non thiếu đạm nên phun lần 1 vào đầu lịch và phun nhắc lại lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày.

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN - THU HIỀN

NGÂN HÀNG THÁI BÌNH

67 năm xây dựng và phát triển

(Xem trang 2)



Nghề làm chiếu cói ở xã An Ninh (Tiền Hải).

Phần mềm giúp học sinh tránh nghiện game

(Xem trang 3)